

คลังลุยไฟเก็บ "ภาษีน้ำหวาน"

● จอควิท้งซาเซียว น้ำผลไม้ น้ำอัดลม 111 รายการ

กระทรวงการคลังเล็งหอบเล็งเสนอ กรม. ลุยไฟเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม ไปแล้วอีก 2 ปี หรือตรงกับวันที่ 16 ก.ย.2562 ซึ่งตามค่าความหวาน (ภาษีน้ำหวาน) จากเครื่องดื่มทั้งหมด 111 รายการ ไล่ตั้งแต่ตั้งแต่นั้น ในช่วงระหว่างนี้ผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มจะมีเวลาในการปรับปรุงสินค้าเพื่อลดค่าความหวานลง น้ำอัดลม ซาเซียว น้ำผลไม้ ไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลัง เพราะเป็นสินค้าที่ทำลายสุขภาพของผู้ซื้อว่ารายงานว่า กรมสรรพสามิตได้เสนอของประชาชน

นายสมชาย พูนสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเสนอกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 29 ออกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบหลังจากกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2560 โดยกฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน หรือในวันที่ 16 ก.ย.2560 เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้กรมสรรพสามิตจะทยอยออกประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งล่าสุดได้เสนอให้ ครม.เห็นชอบออกกฎกระทรวงการคลังไปแล้ว 28 ฉบับจากทั้งหมด 30 ฉบับ เหลืออีก 2 ฉบับสุดท้ายที่จะเสนอให้ ครม.เห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลังทั้ง 2 ฉบับสุดท้ายนี้กรมสรรพสามิตยอมรับว่าเป็นเรื่องอ่อนไหว เพราะจะเป็นการกำหนดอัตราภาษีใหม่จากเดิมที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงานสำหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและราคาซีไอเอฟ (ราคาของสินค้าบวกอากรขาเข้า ณ ท่าเรือ) สำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเปลี่ยนมาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งจะทำให้อัตราภาษีตั้งอยู่บนฐานการคำนวณเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด โดยกรมสรรพสามิตยืนยันกับผู้ประกอบการและรัฐบาลว่าการปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าหรือถ้ามีผลกระทบต่อราคาสินค้าจริงก็จะน้อยที่สุด

นายสมชายกล่าวว่า เนื้อของกฎกระทรวงฉบับที่ 29 จะครอบคลุม 2 เรื่องใหญ่คือ 1.การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเนียมในการเปิดร้านสุราและบุหรี เป็นต้น และ 2.การเก็บภาษี

สินค้าทั่วไป เช่น รถยนต์ และเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยเฉพาะภาษีเครื่องดื่มนั้น จะมีการเก็บภาษีจากค่าความหวานของน้ำตาลเพิ่มเติมเข้าไปด้วย (ภาษีน้ำหวาน) ซึ่งถือเป็นอัตราภาษีใหม่ที่กรมสรรพสามิตไม่เคยจัดเก็บมาก่อนเลย

"หลักการของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีทั้งหมด 3 รูปแบบคือ 1.เก็บภาษีจากราคาไม่เพื่อย 2.เก็บภาษีจากราคาสินค้าที่ทำลายสุขภาพ และ 3.เก็บภาษีจากการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบนี้กระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขจนถึงขั้นสุดท้าย โดยมีความเห็นตรงกันว่า ค่าความหวานที่อยู่ในเครื่องดื่มทุกชนิด เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (เครื่องดื่มชูกำลัง) และซาเซียว มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงเสนอเก็บภาษีค่าความหวานเพิ่มเติมในกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 29"

นายสมชายกล่าวว่า ในหลักการของการเก็บภาษีค่าความหวานนั้น หากเครื่องดื่มมีค่าความหวานหรือน้ำตาลมากกว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติม เช่น เครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งปัจจุบันเสียภาษีอยู่แล้วในอัตรา 20% ของมูลค่านั้น จะยังต้องเสียภาษีค่าความหวานเพิ่มขึ้น 1 รายการ (รวมเป็น 2 รายการ) โดยกำหนดว่าเครื่องดื่มที่มีค่าความหวาน 0 แต่ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ต้องเสียภาษี แต่หากค่าความหวานเกินกว่า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร จะต้องเสียภาษีในอัตราที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้ผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยอัตราภาษีค่าความหวานจะมีผลบังคับใช้จริง หลังจากวันที่ 16 ก.ย.2560

ไปแล้วอีก 2 ปี หรือตรงกับวันที่ 16 ก.ย.2562 ซึ่งในช่วงระหว่างนี้ผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มจะมีเวลาในการปรับปรุงสินค้าเพื่อลดค่าความหวานลง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพสามิตได้เสนอให้ ครม.เก็บภาษีค่าความหวานทั้งหมด 5 ระดับ ประกอบด้วย 1.ค่าความหวานที่ 0-6 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เสียภาษี 2.ค่าความหวานมากกว่า 6-8 มิลลิกรัมต่อลิตร เสียภาษี 0.10 บาท หรือ 10 สตางค์ 3.ค่าความหวาน 8-10 มิลลิกรัมต่อลิตร เสียภาษี 0.30 บาท หรือ 30 สตางค์ 4.ค่าความหวาน 10-14 มิลลิกรัมต่อลิตร เสียภาษี 0.50 บาท หรือ 50 สตางค์ 5.ค่าความหวาน 14-18 มิลลิกรัมต่อลิตร เสียภาษี 1 บาท และ 6.ค่าความหวานตั้งแต่ 18 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป จะเสียภาษี 1 บาท เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม หากผ่านพ้นระยะเวลาในการผ่อนผันไปแล้ว 2 ปี และกฎหมายได้เก็บภาษีได้จริงแล้ว 2 ปี หรือในปี 4 หากค่าความหวานของเครื่องดื่มไม่ลดลง กรมสรรพสามิตก็จะรับอัตราภาษีขึ้นอีกในลักษณะของขั้นบันได

สำหรับภาษีค่าความหวานใหม่จะมีผลกระทบต่อเครื่องดื่มทั้งหมด 111 รายการ เช่น ซาเซียว เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย (ชูกำลัง) เป็นต้น โดยเครื่องดื่มชูกำลังจะเสียภาษีค่าความหวานสูงสุดคือ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนเครื่องดื่มน้ำอัดลมจะเสียภาษีค่าความหวานระหว่าง 10-14 มิลลิกรัมต่อลิตร เสียภาษี 0.50 บาท ส่วนกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 30 นั้น จะระบุถึงอัตราภาษีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ และยาสูบ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวมากที่สุด ซึ่งคาดว่ากระทรวงการคลังจะนำกฎกระทรวงฉบับที่ 30 เข้า ครม.ภายในปลายเดือน ส.ค.นี้